

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤตินิยมชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>มี ๑.เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก</p> <p>๒.เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการรับจ้างเขียนแบบ</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>มาตรการดังนี้</p> <p>๑.ผู้บริหารกับซบเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบ แปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับ ประชาชนได้ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน</p> <p>๒.หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะ ทำการดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๓.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๔.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง</p> <p>๕.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ในหลากหลายช่องทาง</p> <p>๖.ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม</p> <p>๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๖.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ตามประมวลจริยธรรม</p>	<p>ไม่พบการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงวิธีการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑.ผู้รับประกอบการอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ ละชุด เพื่อให้ได้งานตามที่ตน ต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วน ในการกำหนดแบบรูป รายการ งาน ก่อ ส ร ้าง โดยเสนอ ผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วน เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมีการจัดทำร่างขอบเขต งานก่อสร้าง การกำหนดราคา เป็นต้น</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ จะเกิดความเคยชิน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ตน สมควรจะได้ จากการเสนอให้ ของผู้ประกอบการ</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยหวังอามิสสินจ้าง โดยไม่ คำนึงถึง ผลสัมฤทธิ์ หรือ คุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อ ควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมี มาตรการ ดังนี้</p> <p>๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตาม</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักฐุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.ควบคุม กำกับดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ /การจัดทำแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับดูแล ให้บุคลากรที่ รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทุก โครงการ ก่อน การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้</p> <p>๔.กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อ จัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ร่วมกัน</p> <p>๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากถึง มากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้ บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ ไม่ดี</p> <p>๖.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ปัจจุบันหน่วยงาน ยังไม่ พบ ว่าเกิด เหตุการณ์ ความ เสี่ยงดังกล่าวขึ้น</p>

